

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณาของ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.เพ็ญภา กุลนภาค กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ลูกศิษย์ เสียสละเวลาอันมีค่า คอยให้การปรึกษา คำแนะนำต่างๆ ในการจัดทำวิทยานิพนธ์อย่างยิ่ง ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูง มา โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้อุทิศเวลาและร่วมกันประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ตลอดจนข้อคิดต่างๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า และเป็นแนวทางในการจัดทำวิทยานิพนธ์จนประสบความสำเร็จ

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาช่วยตรวจสอบและปรับปรุงแบบสัมภาษณ์งานวิจัย ดร.พจน์ย์ มั่งคั่ง คุณกิตติธร ปานเทศ คุณสุวิภา โอจริยภูมิ ผศ.ดร.ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล ดร.ผดุงชัย ภูพัฒน์ ดร.จิตรา คุชฎีเมธา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ขอขอบพระคุณ ดร.ทวีศิลป์ กุลนภาค ที่ช่วยเหลือด้านสถิติเพื่อการวิจัยและการวิเคราะห์ผลข้อมูล ที่เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการให้ความช่วยเหลือในการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้า พระอธิการ ปรีชา ฐิตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดลาดบางกระบูน ที่ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทำวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างดีจนประสบความสำเร็จ

ขอกราบขอบพระคุณคุณชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร นักศึกษาหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา ในการให้ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง กวาชา : การรักษาด้วยวิธีพื้นบ้านของชาวจีนอพยพหมู่บ้านเวียงหมอก ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและตำนาน (กวาชา) ในเมืองไทย

ขอกราบขอบพระคุณ คุณเสาวนีย์ กุลสมบุรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขที่ให้ความช่วยเหลือด้านเอกสารวิชาการมาโดยตลอด

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์พรพนา ทรงพินิจ หน่วยงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ที่ช่วยเหลือในการให้ข้อมูลประกอบการจัดทำผลงานวิจัยมาเป็นอย่างดี

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา-มารดา ที่เป็นขวัญและกำลังใจแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ ตลอดจนให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้วิจัย และขอบคุณเพื่อนร่วมการศึกษา อีกทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้วยดีตลอดมา

คุณค่าและประโยชน์ใดๆ อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแต่สังขม และประเทศชาติ บิดา-มารดา ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน